

**ชื่อผลงาน** : รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ที่มีผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน  
หนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

**ผู้ประเมิน** : นายสายัณห์ หอกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

**ปีที่ประเมิน** : ปีการศึกษา 2553

### บทคัดย่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนา ตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านปัจจัยของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
- 2) เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
- 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านผลผลิต ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
- 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยทำการประเมินกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 540 คน แบ่งเป็น นักเรียนจำนวน 250 คน ผู้ปกครอง จำนวน 250 คน ครูที่ปรึกษาจำนวน 25 คน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับนักเรียนเป็นผู้ประเมิน 1 ฉบับ ฉบับครูเป็นผู้ประเมิน 1 ฉบับ ผู้ปกครองที่ปรึกษา เป็นผู้ประเมิน 1 ฉบับ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 1 ฉบับ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ฉบับ เก็บข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

### ผลการประเมิน

การดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พบว่า การพัฒนาคุณภาพด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.980 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.985 รองลงมาคือด้านกระบวนการ 2.961 และด้านปัจจัย 2.977

ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.988 และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม นั้น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.962